
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธญัญา 
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ /๒๕๖๕ ครั้งที ่๑ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 

ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม ประธานสภาฯ เพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม  
๒ นางไพวรรณ  ไชยอํานาจ ส.อบต.เขต ๒ ไพวรรณ  ไชยอํานาจ  
๓ นางนงคลักษณ  นาสิงหคาน ส.อบต.เขต ๘ นงคลักษณ  นาสิงหคาน    
๔ นายสะปลอด  คงหอม ส.อบต.เขต ๙ สะปลอด  คงหอม  
๕ นายณรงค  รัตนเก้ือ ส.อบต.เขต ๗ ณรงค  รัตนเก้ือ  

๖ นายทองจันทร  นาถ้ําเงิน ส.อบต.เขต ๔ ทองจันทร  นาถ้ําเงนิ  

๗ นายฉลาด  วิชาชัย รองประธานสภาฯ ฉลาด  วิชาชัย  

๘ นายสวรรค  สุขภิบาล ส.อบต.เขต ๑ สวรรค  สุขภิบาล  
๙ ส.ต.ท.ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร   เลขานุการ ส.ต.ท.ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร    

๑๐ นายทองทวี  นาใจดี ส.อบต.เขต ๖ ทองทวี  นาใจดี  
ผูลาประชุม 
      - ไมมี 
ผูขาดประชุม  
         -ไมมี 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายพุฒ  จงกลรัตน  นายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๒. นายบุดดา  นอยจันทร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๓. นางสมเภช  คงสมศร ี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๔. นางบุญล้ํา  วันจรูญ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
๕. น.ส.พรทิภาร  ชัยนาเพ่ิม หัวหนาสํานักปลัด 
๖. นายสุปน  ดอนกระจาง นายชางโยธาชํานาญงาน 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 เม่ือไดเวลาประชุม สมาชิกสภาฯมาครบองคประชุมแลวประธานสภาอบต.ธัญญาดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวกระผมขอเปดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑ 
   วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  เรื่องแจงใหทราบทานนายกอบต.มีเรื่องแจงใหทราบหรือไมครับ 
นายกอบต.  ๑. เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ 

บรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา          
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรม 
 - พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ หอประชุมร.ร.พิพัฒน
ราษฎรบํารุง 



   -๒- 
 - พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุมทอง – พุมเงิน และถวายพระพรชัยมงคล 
เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมร.ร.พิพัฒนราษฎรบํารุง 
 - กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิต ณ อบต.โพนงาม 
 ๒. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกิจกรรมปลอยพันธุปลาหนองเลิงเปลือย            
ต.โพนงาม 
 ๓. วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เปนวันกํานัน ผูใหญบาน และมีการจัดกิจกรรม ณ 
บริเวณสนามแขงเรือกมลาไสย 
 ๔. เนื่องจากชวงนี้เปนฤดูน้ําหลากทําใหน้ําระบายไมทันทําใหน้ําทวมขังพื้นที่
การเกษตรบริเวณกุดแคน โดยกาขุดลอกคันคใูหสามารถระบายน้ําไดสะดวก ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  2๒

มิถุนายน  ๒๕๖๕  ถาสมาชกิไดตรวจสอบเรียบรอยแลว ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ครับใหยกมือ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 มีมติรับรอง  ๘  เสียง 
 ไมรับรอง     -  เสียง 
 งดออกเสียง  ๑   เสียง 
ประธานสภาฯ สรุปวาสภามีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 

๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕)  
 มีมติรับรอง  ๘  เสียง 
 ไมรับรอง     -  เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กระทูถาม  
ประธานสภาฯ เรื่องกระทูถาม เชิญทานสมาชิกครับ 
นายณรงค รัตนเกื้อ ปญหาเรื่องถนนลาดยางที่ชํารุดเสียหายเปนหลุมเปนบอ สายจากบานหัวแฮด   
ส.อบต.เขต๗ ม.๑๐ ถึงถนนลาดยางสายกาฬสินธุ รอยเอ็ด ระยะทางประมาณ ๑ กม. ผูบริหาร

และจนท.ที่เก่ียวของไดสํารวจและแกไขปญหาหรือไมครับ 
นายบุดดา นอยจันทร ถนนสายดังกลาวในการปรับปรุงใชงบประมาณมากซึ่งอบต.มีงบประมาณในการ 
รองนายกอบต. ปรับปรุงไมเพียงพอทางอบต.จึงไดทําโครงการของบอุดหนุนเฉพาะกิจในการแกไข

ปญหาและในจุดที่ชํารุดมากทางอบต.จะไดใหกองชางสํารวจประมาณเพ่ือโอน
งบประมาณเพ่ือซอมแซมสวนที่ชํารุดมากกอน 

นายทองทวี นาใจดี มีเรื่องไฟกระพริบตรงสี่แยกบานโนนคอ ชํารุด ทางอบต.ไดดําเนินการอยางไร 
ส.อบต.เขต ๖ 
นายกอบต. ทางอบต.จะใหชางสํารวจเพ่ือแกไขปญหาครับ 
นายณรงค รัตนเกื้อ ปญหาไฟฟาสาธารณะตรงบานชางเขียดไฟสวางทั้งกลางวันกลางคนื ทางอบต.ได 
ส.อบต.เขต๗ ดําเนินการแกไขหรือยังครับ 
นายกอบต. ทางอบต.จะใหชางสํารวจเพ่ือแกไขปญหาครับ 
 



    -๓- 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ง ที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
  - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม 
    ๕.๑ เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๖  

วาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ   
ประธานสภาฯ เรื่อง พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๖  ขอเชิญ

คณะผูบริหารชี้แจง ครับ 
นายกอบต.   เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลธัญญา จะไดเสนอราง 

 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
ธญัญา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล
ธัญญา  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดรับทราบถึงสถานการณ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ดังตอไปนี้ 
1. สถานการณคลัง    

     1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ.2565 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงนิ  ดังนี้ 

           1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จํานวน   42,015,561.93 บาท 
            1.1.2 เงนิสะสม  จํานวน  19,062,984.52  บาท 
            1.1.3 เงนิทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  17,072,340.58 บาท             
    2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2564  ณ 30 กันยายน  2564 
            2.1 รายรับจริง  จํานวน...28,938,960.85.......บาท  ประกอบดวย 
          หมวดภาษีอากร   จํานวน ..29,342.38...  บาท 
           หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 20,930.20.. บาท 
           หมวดรายไดจากทรัพยสิน          จํานวน ..238,147.47.บาท  
                    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยจํานวน309,223บาท       
                    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน ...........48,106...........  บาท        
                    หมวดรายไดจากทุน จํานวน .................-....................  บาท        
                    หมวดภาษีจัดสรร จํานวน .........14,542,254.45.....  บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ......13,750,957.35......  บาท 
            2.2เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคจํานวน1,256,240 บาท 
            2.3 รายจายจริง  จํานวน 23,668,129.24 บาท   ประกอบดวย 
           งบกลาง   จํานวน .....6,884,670.00.... บาท 

งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน
12,016,008  บาท 

           งบดําเนินงาน(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณปูโภค) 
     จํานวน ..2,372,651.24..  บาท 
           งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) จํานวน 1,939,800..  บาท 



      -๔- 
          งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จํานวน    ....455,000...  บาท   
     2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
     จํานวน ...1,255,568......  บาท 
     งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  ตั้งประมาณการไว  
     28,200,000 บาท  โดยตั้งจายดังนี ้     

- งบกลาง  7,915,509  บาท 
- งบบุคลากร  12,601,460  บาท 
- งบดําเนินงาน   5,893,931  บาท 
- งบลงทุน        1,202,100 บาท 
- งบเงินอุดหนุน 587,000 บาท  

 รายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566  
ใหหัวหนาสํานักปลัดชี้แจง รายละเอียด 

หัวหนาสํานักปลัด ชีแ้จงรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2566    

ที่ประชุม   รับทราบ       
ประธานสภาฯ   ตามที่ผูบริหารชี้แจงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๖๖ มีสมาชิกทานใดสงสัยอะไรอีกหรือไมเชิญครับ 
นายทองทวี นาใจดี ใหทานประธานแจงการปฏิบัติในการกลาวถอยคําในที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบ 
ส.อบต.เขต ๖ ดวยครับ  
ประธานสภาฯ การปฏิบัติในการกลาวถอยคาํในที่ประชุมสภาฯผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอ

ที่ประชุมสภาทองถ่ินใหยกมือขึ้นพนศีรษะเมื่อประธานสภาทองถิน่อนุญาตแลวจึง
กลาวได โดยใหยนืกลาว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตองกลาวกับ
ประธานสภาทองถิ่น 

นายทองทวี นาใจดี  ในการตั้งงบประมาณ คาเขาบาน จะมีการตั้งท้ัง สํานักปลัด กองคลัง กองชาง ไม 
ส.อบต.เขต ๖   ทราบวามีการเชาจริงหรือตั้งไวเฉยๆ 
นายบุดดา นอยจันทร  ในการตั้งงบประมาณคาเชาบานที่ตั้งไว ขอเรียนวา อบต.ไดตั้งไวตามสิทธิ์ของ 
รองนายกอบต.   ขาราชการ 
หัวหนาสํานักปลัด  ชี้แจงหลักเกณฑการตั้งและเบิกคาเชาบาน 
นายณรงค รัตนเกื้อ  งบประมาณซึ่งเปนงบพัฒนาของบานหัวแฮด หมูที่ ๑๐ ตามรางงบประมาณที่ 
ส.อบต.เขต ๗   ไดรับมีสดัสวนที่นอยกวาปกติไมสอดคลองกับจํานวนประชากร  
นายบุดดา นอยจันทร  ในเรื่องของโครงการกอสรางของ หมูที่ ๑๐ ในสวนของการจัดทํารางก็ไดจัดทําตาม 
รองนายกอบต.   โครงการที่เสนอฯเนื่องจากงบประมาณของเราที่มีไมมากจึงตองแบงใหแตละ 

หมูบานประกอบกับบานหัวแฮด หมูที่ ๑๐ อยูระหวางการจัดทําประมาณการเพ่ือ
ขอโอนงบประมาณ ป ๒๕๖๕ ในโครงการกอสราง 

นายทองทวี นาใจดี  การดําเนินการตามโครงการ ตามที่ทานรองนายกฯไดชี้แจงในการจัดทํา 
ส.อบต.เขต ๖   งบประมาณทําไมไปลง ม.๑๕ ไมไปลง ม.๑๐ 
นายบุดดา นอยจันทร  ตามไดชี้แจงไปแลวนะครับงบประมาณตองแบงไปพัฒนาทุกหมูบาน ซึ่งบาน      
รองนายกอบต.                       หัวแฮด ม.๑๐ จะไดรับการโอนงบประมาณ ของป ๒๕๖๕ ไปกอสรางแตม.๑๕  
    ไมไดรับการโอนงบประมาณ  



      -๕- 
นายทองทวี นาใจดี  ขอรายละเอียดโครงการ ม.๕ ม.๑๕ ของการประมาณราคาคากอสรางดวยครับ 
ส.อบต.เขต ๖ 
นายสุปน ดอนกระจาง  ชี้แจงรายละเอียดประมาณราคาคากอสรางโครงการ ม.๕ ม.๑๕ 
นายชางโยธา 
นายณรงค รัตนเกื้อ  ขอรายละเอียดโครงการ ม.๑๐ ของการประมาณราคาคากอสรางรางระบายน้ํา 
ส.อบต.เขต ๗   ดวยครบั 
นายสุปน ดอนกระจาง  ชี้แจงรายละเอียดประมาณราคาคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา ม.๑๐ 
นายชางโยธา 
นายทองทวี นาใจดี  ฝาปดรางระบายน้ํา มีระยะหางมากกลัวจะเปนอันตรายตอเด็กกลัววาเด็กจะเดิน 
ส.อบต.เขต ๖   ตกทอ 
นายสุปน ดอนกระจาง  ม.๑๕ จะเปนรองระบายทอฝาเสี้ยว สวนของม.๕และม.๑๐ เปนรางระบายน้ํา 
นายชางโยธา   ระยะหางของฝาปดรางเหล็กซึ่งการประมาณการเปนไปตามมาตรฐานของชาง  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําป  ๒๕๖๖ หรือไม 
ที่ประชุม   ไมมี 
ประธานสภาฯ   ไมมีทานใดสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําป  ๒๕๖๖ ผมขอมติที่ประชุมรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําป ๒๕๖๖  โปรดยกมือ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖  
วาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ   
เห็นชอบ      ๗  เสียง  
ไมเห็นชอบ    ๑    เสียง 

    งดออกเสียง   ๑    เสียง      
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมมีมติรับหลกัการรางขอบัญญัติงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๑  

ขั้นรับหลักการ จํานวน ๗  เสียง  ไมเห็นดวย  ๑ เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
ตอไปเปนการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯไดชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอนตอไป  

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระมรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๙”ญัตติรางขอบัญญัติที่สภา
ทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตติอ
คณะกรรมการแปรญัตติดวย” และขอ ๔๕  วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติ  

 งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติงบประมาณไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต
สภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกิน 
เจ็ดคน และขอ ๑๐๕  ภายใตขอบังคบั ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจ
เลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการทุก 

    



-๖- 
 ชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถ่ิน ดังนี้..(๓) 

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ     
ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงในเบื้องตน  ดังนั้น  จึงขอใหสภาฯเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ รายชื่อผูสมควรใหเปนกรรมการแปรญัตติและกําหนดวัน
แปรญัตติตอไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ตอไปเปนการเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติวาจะเอากี่คน ขอเชิญเสนอครับ 
นายทองทวี นาใจดี  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน ๓  คน 
ส.อบต.เขต ๖   ผูรับรอง  คนที่ ๑ นายสวรรค สุขภิบาล ส.อบต.เขต ๑ 
       คนที่ ๒ นายณรงค  รัตนเก้ือ ส.อบต.เขต ๗ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม 
ที่ประชุม   ไมมี 
ประธานสภาฯ   ถาไมมีใครเสนออะไรเพ่ิมอีกผมขอมติท่ีประชุมจํานวนคณะกรรมการแปร 
    ญัตติวาจะมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๓  คน  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  ๓ คน 

เห็นชอบ      ๘  เสียง  
ไมเห็นชอบ    -    เสียง 

    งดออกเสียง   ๑    เสียง       
ประธานสภาฯ   สรุปวาสภามีมติมีจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ๓ คน  

เห็นชอบ      ๘  เสียง  
ไมเห็นชอบ    -    เสียง 

    งดออกเสียง   ๑    เสียง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอชื่อเพื่อเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติฯ คนที่ ๑ เชิญครับ 
นายทองทวี นาใจดี  ขอเสนอนายสะปลอด  คงหอม  ส.อบต. เขต ๙ 
ส.อบต.เขต ๖   ผูรับรอง  คนที่ ๑ นายสวรรค สุขภิบาล ส.อบต.เขต ๑ 
       คนที่ ๒ นางนงคลักษณ นาสิงคาร ส.อบต.เขต ๘ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพื่อเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีก

หรือไม 
ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ ถาไมมีผมขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ คือ 
 นายสะปลอด คงหอม  ส.อบต. เขต ๙ 
 ตอไปเปนการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒  เชิญ

สมาชิกเสนอครับ 
นายณรงค รัตนเกื้อ ขอเสนอนายสวรรค สุขภิบาล ส. อบต. เขต ๑ 
ส.อบต.เขต ๗   ผูรับรอง  คนที่ ๑ นายสะปลอด คงหอม      ส.อบต.เขต ๙  
       คนที่ ๒ นายทองจันทร นาถ้ําเงิน  ส.อบต.เขต ๔ 
 



       -๗- 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพื่อเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีก

หรือไม 
ที่ประชุม ไมมี    
ประธานสภาฯ ถาไมมีผมขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ คือ 
 นายสวรรค  สขุภิบาล  ส.อบต. เขต ๑ 
 ตอไปเปนการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓  เชิญ

สมาชิกเสนอครับ 
นายสวรรค สุขภิบาล ขอเสนอ นางไพรวรรณ  ไชยอํานาจ ส. อบต. เขต ๒ 
    ผูรับรอง  คนที่ ๑ นายณรงค  รัตนเก้ือ     ส.อบต.เขต ๗  
       ตนที่ ๒ นายทองทวี  นาใจดี  ส.อบต.เขต ๖ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพื่อเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีก

หรือไม 
ที่ประชุม ไมมี    

ประธานสภา อบต. ถาไมมีผมขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ คือ 
 นางไพรวรรณ  ไชยอํานาจ ส. อบต. เขต ๒     
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   รางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลวนั้น ทางคณะกรรมการ 
    แปรญัตติก็ไดรับไปแลว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคําแปร 
    ญัตติควรกําหนดวันใด ระยะเวลาเทาใด และเสนอไดที่ไหน 
นายทองทวี นาใจดี  ขอเสนอใหกําหนดระยะเวลายื่นคาํแปรญัตติ วันที่ ๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, สิงหาคม   
ส.อบต.เขต ๖   ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น – ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๑-๑๓  

สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. โดยใหเสนอคําแปรญัตติไดที่หอง 
สภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา    
ผูรับรอง  คนท่ี ๑  นายทองจันทร นาถ้ําเงิน   ส.อบต.เขต ๔  

       คนที่ ๒  นางนงคลักษณ นาสิงคาร    ส.อบต.เขต๘ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดเสนอระยะเวลายื่นคําแปรญัตติอีกหรือไม 
ที่ประชุม   ไมมี 
ประธานสภาฯ   สรุปกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันที่ ๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, สิงหาคม ๒๕๖๕   
เลขานุการสภาฯ ไดนัดคณะกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมสภาฯเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. เพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติ รับทราบ   
 ๕.๒ เรื่อง ขออนุญาตดําเนินการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนในเขต อบต.ธัญญา 
ประธานสภาฯ เรื่อง ขออนุญาตดําเนินการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนในเขต อบต.ธัญญา เชิญ

คณะผูบริหารชี้แจง 
นายบุดดา นอยจันทร ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง ขออนุญาตดําเนินการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนในเขต  
รองนายกอบต. อบต.ธัญญา ของอบต.มวงลาด จํานวน  ๖ โครงการไดแก 
 
 



-๘- 
 
 ๑. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายคลองชลประทานสาย ๘R –กุดลาด

(ชวงที่นานายชาลี พลพุทธา-กุดลาด) ตลอดสายทาง ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๕๐ 
เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  พรอมเกรดเกรดเกลี่ย 

 ๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายคลองชลประทานสาย ๘R (ชวงท่ีนา
นายสรรค นิลพันธ-ที่นานางสุมาลี คุรินทร) ตลอดสายทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 
๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร พรอมเกรดเกลี่ย 

 ๓.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย ทาสีแกว – กุดวังซอ ตลอดสายทาง 
ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร พรอมเกรดเกลี่ย 

 ๔.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายพนังก้ันน้ําช-ีหนองหวาย-คลอง
ชลประทาน ๘R ตลอดสายทางขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ 
เมตร พรอมเกรดเกลี่ย 

 ๕. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายพนังก้ันน้ําชี ชวงที่นานางออย ภูธร
วงค – ที่นานางลมุล งามเสนหตลอดสายทาง ขนาดผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พรอมเกรดเกลี่ย 

 ๖. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายหัวตอมอ – กุดวังซอ ตลอดสายทาง 
ขนาดผิวจราจรกวาง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๕ เมตร พรอมเกรดเกลี่ย 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
นายณรงค รัตนเกื้อ เห็นดวยและเปนโครงการที่ดีมากเพราะถนนสายดังกลาวที่ขออนุญาตซอมแซมนั้น

เปนถนนที่เปนหลมุเปนบอมากเนื่องจากน้ําทวมเห็นควรอนุมัติใหดําเนินการครับ 
ประธานสภาฯ ถาไมมีใครสงสัยหรือเพ่ิมเติมอะไรผมขอมติที่ประชุมเรื่องขออนุญาตดําเนินการ

กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนในเขต อบต.ธัญญา โปรดยกมือ  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบขออนุญาตดําเนินการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตอบต. 
    ธัญญา 

เห็นชอบ      ๘   เสียง  
ไมเห็นชอบ    -   เสียง 

 งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
    ๖.๑ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทองถิ่น 
ประธานสภาฯ   เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทองถิ่น เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
    รายละเอียดครับ 
เลขานุการสภาฯ   ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทองถ่ิน  
ประธานสภาฯ   ๖.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดการสาธารณะประจําป  
    พ.ศ.๒๕๖๕ ขององคการบริหารสวนตําบลธัญญา  เชิญชี้แจงครบั 
หัวหนาสํานักปลัด  ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดการสาธารณะ 
    ประจําป พ.ศ.๒๕๖๕ ขององคการบริหารสวนตําบลธัญญา   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือจะอธิบายหรือไมครบั  
ที่ประชุม   ไมมี 
 



   -๙- 
 
ประธานสภา อบต. เม่ือไดดําเนินการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระ

การประชุมมีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม 
ที่ประชุม ไมมี     
ประธานสภา อบต. ถาไมมีสมาชิกทานใดสงสัยหรือเพ่ิมเติมอะไรอีก ผมขอนดัประชุมวาระที่ ๒วาระ

แปรญัตติในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผมขอเลิกประชุมและขอขอบคุณสมาชิกทุก
ทานท่ีมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 (ลงชื่อ) ส.ต.ท ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       (ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงาน  ไดมาตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธัญญา   
สมัยสามัญ  ที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๕  เรียบรอยแลว เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

    (ลงชื่อ)     สะปลอด  คงหอม ประธานกรรมการ 
       (นายสะปลอด  คงหอม) 
 

    (ลงชื่อ)  ไพวรรณ  ไชยอํานาจ  กรรมการ 
       (นางไพวรรณ  ไชยอํานาจ) 
  

    (ลงชื่อ)    นงลักษณ  นาสิงหคาน  กรรมการและเลขานุการ 
       (นางนงคลักษณ  นาสิงหคาน) 
    

 ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
             ธัญญา  ที่ ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑ 

     (ลงชื่อ)  เพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
       (นายเพ็ชรศักดิ์  สุขเพิ่ม)  
 
  
 
  
 
 

 
 

 
 
 


